

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO
CỦA NGƯỜI ĐƯỢC LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM
Tại kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Kính gửi: Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XI.

-Tôi là: **Nguyễn Văn Dũng.**

-Chức vụ: Phó chủ tịch.

-Đơn vị công tác: UBND Huyện Côn Đảo.

Căn cứ vào Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn, tôi xin báo cáo như sau:

1-Về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật đối với chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu:

a)-Kết quả đạt được:

- Luôn chấp hành, thực hiện tốt nhiệm vụ do tổ chức và chính quyền giao, nhiệt tình trong công tác, triển khai nhiệm vụ trong đơn vị luôn nhanh chóng không để bề bết xảy ra, luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ mà lãnh đạo giao cho:

+ Luôn có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, không ngừng nghiên cứu, học tập thông qua các văn bản hướng dẫn cũng như kinh nghiệm của những người đi trước, của đồng nghiệp để ngày càng nâng cao hơn khả năng lãnh đạo, phục vụ tốt hơn công tác của đơn vị.

+ Tham mưu UBND Tỉnh và phối hợp các sở ngành của tỉnh xử lý nhanh chóng các đề xuất của huyện, cũng như đề xuất phân cấp cho huyện một số nhiệm vụ do tỉnh và sở ngành quản lý nhằm chủ động hơn trong công tác của địa phương góp phần xây dựng Côn đảo ngày một phát triển. Cụ thể: UBND Tỉnh đã ban hành quyết định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020; Báo cáo và đề xuất UBND Tỉnh xem xét cho ý kiến chỉ đạo hướng xử lý các trường hợp còn tồn đọng kéo dài về đất đai như: Kết luận 67 của UBND Huyện; phương án xử lý lô K

+ Phối hợp trung tâm xúc tiến thương mại của tỉnh tham mưu UBND Tỉnh cho phép thực hiện chương trình đưa hàng việt ra Côn Đảo mỗi năm 02 lần được sự đồng tình của nhân dân và làm tiền đề triển khai cho những năm tiếp theo. Thường xuyên chỉ đạo kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá để xử lý kịp thời hàng giả, hàng kém chất lượng.

+ Trong công tác quản lý nguồn tài nguyên khoáng sản, nguồn nước: Chỉ đạo kiểm tra quản lý nguồn nước nhằm đề ra giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nước phục vụ nhân dân.

+ Đối với công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản: đã thường xuyên chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhưng kết quả giải ngân và công tác đền bù giải toả còn chậm.

+ Chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác tổ chức, kiểm tra và triển khai việc phòng chống bão trên địa bàn trong năm qua.

+ Chỉ đạo và trực tiếp rà soát các trường hợp sử dụng đất nhà nước chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đề ra hướng xử lý từng trường hợp cụ thể. Nội dung này cũng đã báo cáo Ban thường vụ Huyện ủy cho ý kiến, hiện nay, các cơ quan chuyên môn đang triển khai nhưng kết quả còn chậm.

- Thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan, triển khai và tổ chức cùng đồng nghiệp trong đơn vị thực hiện, liên hệ chặt chẽ với quần chúng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của quần chúng và được quần chúng tín nhiệm. Thể hiện rõ trong hoạt động về nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo và cá nhân phụ trách thực hiện, vì vậy trong quá trình thực hiện không thể “lấn sân quyết định” hay chỉ đạo thực hiện các phân hành nghiệp vụ không thuộc phạm vi phụ trách.

- Thường xuyên giữ mối liên hệ tốt với cấp ủy và các đồng chí trong thường trực UBND nơi công tác và cư trú.

b)-Những mặt còn hạn chế:

Một số lĩnh vực phụ trách chưa chỉ đạo xử lý dứt điểm như: tình trạng lấn chiếm đất công, sử dụng đất sai mục đích và một số công việc khác liên quan đến tài nguyên môi trường theo thông báo kết luận của thường trực huyện uỷ; công tác giải ngân vốn ĐTXD và công tác đền bù giải phóng mặt bằng còn chậm; trong năm vẫn chưa triển khai được hệ thống xử lý nước thải và rác thải trên địa bàn. Công tác quản lý phương tiện đường bộ có tập trung chỉ đạo nhưng chưa đạt được yêu cầu mong muốn của cử tri.

c)- Phương hướng và biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém, khuyết điểm trong thời gian tới:

- Trong thời gian tới dành nhiều thời gian cho công tác nghiên cứu các văn bản hướng dẫn của cấp trên cũng như nghiên cứu đề xuất Chủ tịch UBND Huyện kiện

toàn và rà soát nhiệm vụ cụ thể của từng phòng ban được giao phụ trách theo hướng tinh gọn bộ máy, hiệu quả trong triển khai nhiệm vụ để đáp ứng tốt hơn yêu cầu công tác hiện nay. Và đề xuất với Chủ tịch UBND Huyện xem xét kiện toàn nhân sự của các cơ quan đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và quy định trách nhiệm cụ thể của người đứng đầu các phòng ban nếu để công việc tồn đọng hoặc chậm triển khai.

- Tăng cường phối hợp với các sở ngành của tỉnh đẩy nhanh tiến độ xử lý công việc liên quan đến việc triển khai các dự án trên địa bàn.

2-Tự đánh giá về các nội dung tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:

- Kiên định lập trường Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giữ vững lập trường, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chấp hành nói, viết và làm cũng như tuyên truyền vận động gia đình thực hiện đúng quan điểm, đường lối, Nghị quyết, Chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, qua đó nâng cao nhận thức đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối quan điểm của đảng, giữ gìn được sự đoàn kết thống nhất ý chí hành động và thực hiện nhiệm vụ trong nội bộ tổ chức đảng, cũng như tuyên truyền vận động gia đình thực hiện đúng quan điểm, đường lối, Nghị quyết, Chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Luôn đấu tranh với những hiện tượng việc làm sai trái với quan điểm chủ trương của Đảng và Nhà nước.

- Tự giác học tập để không ngừng nâng cao kiến thức về lý luận chính trị và luôn có ý thức học tập, trau dồi nghiên cứu các văn bản liên quan đến hoạt động đơn vị để thực hiện nhiệm vụ được nhanh chóng, dứt điểm, chính xác và nâng cao trình độ nhận thức cũng như năng lực công tác.

- Luôn phấn đấu rèn luyện đạo đức cách mạng, không tham ô, móc ngoặc, thực hiện kê khai tài sản theo quy định, không nhận hối lộ và đưa hối lộ; có ý thức tiết kiệm; có lối sống trong sạch lành mạnh, trung thực, giản dị, cầu tiến, gắn bó với quần chúng. Tham gia thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bản thân rút ra được những bài học thực tiễn vận dụng và hoàn thiện bản thân trong cuộc sống và việc làm hàng ngày.

- Xây dựng và triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ đơn vị, trong quá trình lãnh đạo điều hành luôn đặt nhiệm vụ chính trị của đơn vị lên trên hết, không vụ lợi cá nhân, cục bộ bè phái, không xa hoa lãng phí trong cuộc sống hàng ngày, không vượt ve theo đuôi những biểu hiện sai trái của người khác.

- Chú trọng công tác phê bình và tự phê bình tại đơn vị cũng như có tinh thần cầu thị những ý kiến đóng góp chân tình trong xây dựng lãnh đạo đơn vị, không đê

dọa, trù dập những người phê bình mình, tuyệt đối chấp hành sự phân công của tổ chức đảng, không có biểu hiện chạy chức, chạy quyền trong thực thi nhiệm vụ.

- Bản thân luôn thực hiện tốt quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban chấp hành trung ương về những điều đảng viên không được làm. Không có tình trạng quan liêu, độc đoán, tùy tiện trong xử lý công việc thường xuyên trong đơn vị.

3-Giải trình các nội dung mà đại biểu Hội đồng nhân dân yêu cầu: (không có yêu cầu)

4-Giải trình về ý kiến, kiến nghị của cử tri do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc chuyên đến (nếu có):

Chưa

Người báo cáo



Nguyễn Văn Dũng